

เรื่องเล่าน้ำตาลจาก



ต้นจาก

"ต้นจาก" นั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศพื้นที่สามน้ำคู้บางกะเจ้าอย่างยิ่ง นับจากอดีต พื้นที่สีเขียว 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลทรงคนอง บางยอ บางกระสอบ บางน้ำผึ้ง บางกอบัว และบางกะเจ้า ที่รวมกัน มีสัญญาณคล้ายกระเพาะหมูและมีคลองลัดโพธิ์ที่ตัดขาดพื้นที่ตรงตำบลทรงคนอง จนทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นเกาะ จึงทำให้หลายคนขนานนามว่า เกาะกระเพาะหมู



แน่นอนว่าพืชพรรณชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับพื้นที่บางกะเจ้ามาตลอดก็คือ "ต้นจาก" ซึ่งในอดีตนั้นถ้าลองเรือเลียบไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา จะพบเห็นป่าจากอุดมสมบูรณ์แน่นขนัดอยู่บนชายฝั่งบางกะเจ้า แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ป่าจากก็ค่อยๆ จากลา ไปตามกระแสของการพัฒนา นอกจาก "ป่าจาก" ตามแนวริมแม่น้ำค่อยๆ ถูกถากถางแล้วแทนที่ด้วยพืชนกอนกริต ยังตามมาด้วยบ้านเรือนที่ปลูกสร้างขึ้นรวมทั้งคาเฟ่ ร้านอาหาร ที่พัก โฮมสเตย์ ฯลฯ



น้ำตาลจากเคี้ยวชั้น มีความหวานอยู่ที่ 70-75 Brix และเมื่อเทียบค่า GI พบว่า น้ำตาลทราย มีค่า GI ที่ 65 ในขณะที่น้ำตาลจาก อยู่ที่ 31-35 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากสำหรับบริโภค ทั้งยังมีรสเค็มตามธรรมชาติผสมผสานอยู่ด้วย ทำให้ได้รสชาติเฉพาะที่กลมกล่อม

เท่านั้นยังไม่พอ!!! บางกะเจ้าพื้นที่สีเขียวขนาด 11,819 ไร่ ที่มีคลองหลักคลองเล็ก คลองน้อย มากกว่า 50 คลอง ซึ่งแต่ละคลองมีต้นจากเขียวขจีงดงามทั้งสองฝั่งคลอง ปัจจุบันได้ถูกรื้อทำลายไปมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์จากการขุดลอกคลอง โดยไม่คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่อิงแอบอาศัยอยู่กับนิเวศป่าจาก ไม่ว่าจะเป็นกิ้ง หอย ปู ปลา โดยเฉพาะหอยฝาเดียวต่างๆ ที่ชอบเกาะอยู่ตาม "สะโปกจาก" นั้น เป็นอาหารของหนอนหิ่งห้อย

นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยปกป้องป่าจาก ทำให้ "แมลงเรืองแสง" เติบโตปริมาณขึ้นได้ในอนาคต!!!



เมื่อป่าจากถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหาร และนิเวศอยู่อาศัยทำให้ประชากรของ "หิ่งห้อย" ลดน้อยลง

จึงเกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยคนอนุรักษ์บ้านของหิ่งห้อย และคนที่เห็นคุณค่าของ "ต้นจาก" ว่าจะสามารถก่อประโยชน์อื่นๆ ได้มากกว่าการนำไปไปทำขนมจาก มุงหลังคา และเครื่องจักสาน นั่นคือการทำ "น้ำตาลจาก"

มจร. กับ น้ำตาลจาก

จากการสัมภาษณ์วิทยากรชุมชนต้นจากบางกะเจ้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และพื้นที่ป่าจากในบริเวณคู้บางกะเจ้า พื้นที่ป่าจากประมาณ 200 ไร่เศษ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์น้อยมากมีการตัดลูกจากขายเพื่อเป็นอาหารในชุมชนบ้าง โดยกลุ่มวิสาหกิจมีความเห็นว่า ถ้าไม่มีการใช้ประโยชน์จากต้นจากอย่างจริงจังเพื่อสร้างรายได้ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจากป่าจากแล้วจะนำมาซึ่งการลดพื้นที่หรือการขายพื้นที่ป่าจากให้กับนายทุนเพื่อการก่อสร้างหรือสร้างประโยชน์อื่นที่มีรายได้มากกว่า เกิดการทิ้งถิ่นฐาน การกัดเซาะของตลิ่ง แหล่งสัตว์น้ำสูญเสียและในที่สุดจะเป็นการลดปริมาณพื้นที่สีเขียวของคู้บางกะเจ้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมด จะมีผลลบต่อทั้งที่คู้บางกะเจ้าและกรุงเทพฯ เนื่องจากคู้บางกะเจ้าเป็นปอดของกรุงเทพฯ

"วิสาหกิจชุมชนต้นจากบางกะเจ้า"



จึงเป็นที่มาของ "วิสาหกิจชุมชนต้นจากบางกะเจ้า" ที่เริ่มทำน้ำตาลจาก จนได้ผลผลิตในระดับหนึ่ง และเปิดตัวด้วยผลิตภัณฑ์ "น้ำตาลจากเคี้ยวชั้น" ที่สามารถสั่งซื้อได้ที่ **📍 ลำพู บางกระสอบ**

ราคา 150 บาท
ขนาดบรรจุ 180 มล.
ไม่รวมค่าจัดส่ง

หรือไปที่ร้าน Good Goods ชั้นล่าง Central World ซึ่งนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ "น้ำตาลจากเคี้ยวชั้น" จำหน่ายแล้ว มุมกาแฟของร้าน ยังมีเมนู "หอมนวล" กาแฟนม น้ำตาลจากอโรยเล็กลงให้ลองชิมด้วยยยย



